



บาท/ดอลลาร์ เข้านี้เปิดที่ 31.57 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.50-31.70 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.57 บาท บาท ทรงจากวานนี้ปิดที่ 31.58 บาท โดยแนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางแข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาคเอเชียและเงินสกุลหยวน หลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนมีข้อมูลตัวเลขที่รายงานออกมาเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เงินสกุลดอลลาร์ยังได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในระยะสั้น คาดกรอบ 31.50-31.70 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.57 บาท ทรงตัวจากวานนี้ปิดที่ 31.58 บาท โดยค่าเงินบาทในระยะสั้นคาดว่าจะมีโอกาแข็งค่าขึ้นตามทิศทางค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย และเงินสกุลหยวน คาดกรอบค่าเงินบาทอยู่ที่ 31.50-31.70บาท

*หลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนมีข้อมูลตัวเลขที่รายงานออกมาเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตปรับเดือน ก.ย. ปีนี้ปรับขึ้นสู่ระดับ 51.5 จากในเดือนส.ค. ปีนี้อยู่ที่ระดับ 51.0 โดย PMI ของจีนที่รายงานออกมานั้นมีตัวเลขที่มีการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

*ขณะที่เงินสกุลดอลลาร์ยังได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในระยะสั้น เนื่องจากพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันแย่งชิงอำนาจในช่วงเช้าของวันนี้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากจะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่วงเงินประมาณ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อแก้ปัญหาจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ในขั้นตอนนี้คาดว่าจะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีรีพับลิกันครองเสียงข้างมาก ทั้งนี้มีความเสี่ยงที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่วงเงินประมาณ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ จะไม่ได้รับการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีแนวคิดที่ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่วงเงินประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ในคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทยที่สหรัฐจะมีการรายงานตัวเลขจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตร(Nonfarm payrolls) ของ เดือน ก.ย. ปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนการจ้างงานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว 8.75 แสนตำแหน่งซึ่งเบีร้อตราการเพิ่มขึ้นที่ชะลอลดลงจากในเดือน ส.ค. ปีนี้ที่มีจำนวนการจ้างงานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว 1.30 ล้านตำแหน่ง

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 93.84 จากวานนี้ 93.71

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 887.89 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 119.37 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 31.588 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้